



คำสั่งจังหวัดพังงา

ที่ ๔๐๓๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของ
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

ตามที่จังหวัดพังงาได้มีคำสั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งอาจมีความรุนแรงและสร้างความเสียหายให้แก่ระบบเศรษฐกิจและสังคมของจังหวัดพังงา ตามคำสั่งจังหวัดพังงาที่ ๓๙๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

เนื่องจากคำสั่งดังกล่าวยังไม่ครอบคลุมภารกิจ ประกอบกับปัจจุบันพบการระบาดของโรคระลอกใหม่ขึ้นในบางเขตพื้นที่ของประเทศไทย จึงจำเป็นต้องดำเนินการกระชับและยกระดับบรรดามาตรการต่าง ๆ ที่จำเป็น เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) อาศัยอำนาจตามมาตรา ๒๒ มาตรา ๓๕ (๑) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. ๒๕๕๘ ประกอบกับข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๗ (๑) ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา จึงให้ยกเลิกคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๓๙๙๔/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และมีคำสั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ดังนี้

๑. ให้ปิดสถานที่ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา เป็นการชั่วคราว ดังนี้

๑.๑ สถานที่เล่นการพนัน เช่น สนามชนโค สนามชนไก่ สนามกัดปลา สนามแข่งนก สนามม้า หรือสนามแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกัน

๑.๒ ถนนคนเดิน หรือตลาดนัดที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว

๒. กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้

๒.๑ ให้ประชาชนในเขตพื้นที่จังหวัดพังงาทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าทุกครั้งเมื่อออกจากบ้าน และคงมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม โดยหลีกเลี่ยงการเข้าไปในสถานที่ที่มีการรวมกันของประชาชนจำนวนมาก หมั่นล้างมือ และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะเมื่อเข้ารับบริการในสถานที่ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๒.๒ ห้ามกระทำการหรือดำเนินการใด ๆ ซึ่งอาจก่อให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งอาจเป็นเหตุให้โรคติดต่ออันตรายแพร่ออกไป

๒.๓ หลีกเลี่ยง...

๒.๓ หลีกเลี่ยงการชุมนุม หรือกิจกรรมที่มีการรวมคนจำนวนมากที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) หากจำเป็นต้องดำเนินการ ให้ปรึกษาคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา

๒.๔ กิจกรรมที่มีความจำเป็นสำคัญที่ต้องจัดตามประเพณี เช่น งานมงคลสมรส งานอุปสมบท งานศพ ฯลฯ ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด โดยอยู่ภายใต้การควบคุมกำกับของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่

๒.๕ ให้เลื่อนการจัดงานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมวันครู และกิจกรรมอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน เว้นแต่เป็นการทำกิจกรรมภายในครอบครัวที่อยู่ในเคหสถานของตนเอง โดยมีมาตรการป้องกันควบคุมโรค ได้แก่ การสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า หมั่นล้างมือ การเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และคงมาตรการลดความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

๒.๖ ห้ามเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เข้า ออก จังหวัดพังงา ทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมาย และหลบหนีเข้าเมือง

๒.๗ ให้ผู้จัดการสถานที่หรือผู้จัดให้มีกิจกรรมใด ๆ ทางธุรกิจ การคมนาคม สถานีขนส่ง สนามกีฬา สถานบริการ สถานบันเทิง ที่สาธารณะ ตลาดสด ตลาดนัด หรือแหล่งอื่น ๆ ซึ่งมีการรวมกลุ่ม หรือร่วมกิจกรรมลักษณะที่เสี่ยงต่อการใกล้ชิด สัมผัส และแพร่เชื้อโรคไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) จัดให้มีมาตรการป้องกันควบคุมโรคแก่ผู้ร่วมกิจกรรมนั้น ๆ โดยให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด ดังต่อไปนี้

๒.๗.๑ บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วย ในระบบทางเดินหายใจ

๒.๗.๒ ให้สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า

๒.๗.๓ อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล อย่างน้อย ๑ เมตร และจำกัดจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมมิให้แออัด

๒.๗.๔ จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจล หรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

๒.๗.๕ จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ที่เกี่ยวข้อง ก่อนการทำกิจกรรม รวมทั้งระหว่างและภายหลังการทำกิจกรรมด้วย

๒.๗.๖ ติดตั้งแอปพลิเคชันไทยชนะ เพื่อติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูล

๒.๘ ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ดำเนินการตรวจสอบสถานบริการ ผับ บาร์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง คาราโอเกะ ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคที่ทางราชการกำหนดโดยเคร่งครัด

๓. กำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) สำหรับการเข้า ออก ในเขตพื้นที่จังหวัดพังงา ดังนี้

๓.๑ กรณี พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดหรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา หรือ ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นปัจจุบัน ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด ที่มาพำนักในจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เพื่อพิจารณากำหนดมาตรการควบคุมโรคที่เหมาะสม หรือ มาตรการกักกันตัว ๑๔ วัน ในที่พักอาศัย หรือสถานที่ที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงาประกาศกำหนด หากมีอาการป่วยต้องแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อภายใน ๓ ชั่วโมง

ทั้งนี้ หากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลที่มาจาก State Quarantine, Local Quarantine หรือ มีหลักฐานรับรองว่าผ่านการกักตัวมาแล้ว หรือ มีเหตุจำเป็นอื่น ๆ เช่น เพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้าที่แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุข หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการกักขัง กักขัง การปฏิบัติงานหรือการทำธุรกรรมเกี่ยวกับตลาดหลักทรัพย์ และสถาบันการเงิน ตู้เอทีเอ็ม การจดทะเบียนสิทธิ การทำนิติกรรมสัญญา การสื่อสารมวลชน โทรคมนาคม และไปรษณีย์ การให้บริการขนส่งผู้โดยสารและขนส่งสินค้าเพื่อการบริโภค อุปโภค การจัดหาและซื้อขายอาหาร ยา เวชภัณฑ์ที่มีโซยา ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ การติดต่อด้านคดีกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ พนักงานอัยการ หรือศาลตามความจำเป็น หรือ การเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือ คำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และให้ปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อโดยเคร่งครัด เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

๓.๒ กรณี พื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุม

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดหรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา หรือ ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นปัจจุบัน ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีส้มหรือพื้นที่ควบคุม ที่มาพำนักในจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง ตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค งดการอยู่ใกล้บุคคลอื่น โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย ๑ เมตร งดการไปในที่สาธารณะ หรือสถานที่ที่มีประชาชนอยู่หนาแน่น งดใช้ของใช้ส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่ทันที และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในลำดับถัดไป

๓.๓ กรณี พื้นที่สีเหลือง หรือพื้นที่เฝ้าระวังสูง

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดหรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา หรือ ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นปัจจุบัน ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเหลือง หรือ พื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่มาพำนักในจังหวัดพังงา ให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ และปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด ได้แก่ สวมหน้ากากอนามัย ๑๐๐ % เน้นการทำความสะอาดมือ หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือหลีกเลี่ยงการเข้าไปในที่ที่มีประชาชนหนาแน่น และ Scan Application ไทยชนะ ทุกครั้งที่เข้ารับบริการ หากพบอาการผิดปกติ เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ หอบเหนื่อย หรือมีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หรือ โรงพยาบาลที่อยู่ในท้องที่ทันที และให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขดำเนินการแจ้งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในลำดับถัดไป

๓.๔ กรณี พื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวัง

ให้ผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดหรือเขตพื้นที่ใด สถานที่ใด เหตุการณ์ใด ตามเอกสารแนบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา หรือ ตามประกาศศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่เป็นปัจจุบัน ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่เฝ้าระวัง ที่มาพำนักในจังหวัดพังงา ไม่ต้องกักกันตัว แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคตามที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

อนึ่ง หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามคำสั่งฉบับนี้ อาจมีความผิดและได้รับโทษตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

สั่ง ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

ประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพังงา

ผู้กำกับบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดพังงา

แบบท้ายคำสั่งจังหวัดพังงา ที่ ๕๐๓๙ / ๒๕๖๓

เรื่อง สั่งปิดสถานที่ และกำหนดมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๑๓)

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

การแบ่งพื้นที่จังหวัดหรือเขตพื้นที่/สถานที่/เหตุการณ์ที่ความเสี่ยง แยกตามระดับสี สำหรับผู้เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดพังงา แบ่งกลุ่มเสี่ยงเป็น ๔ ระดับ ดังนี้ (อ้างอิงข้อมูลจังหวัดและยอดผู้ป่วยตามประกาศ ศบค. ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๓)

	แดง	ส้ม	เหลือง	เขียว
การแบ่งพื้นที่ความเสี่ยง	<p>พื้นที่ควบคุมสูงสุด</p> <p>๑. พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อจำนวนมาก และมีมากกว่า ๑ พื้นที่ย่อย</p> <p>๒. จังหวัดหรือเขตพื้นที่สถานที่ เหตุการณ์ที่กรมควบคุมโรค หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ประกาศ ในช่วง ๑๔ วัน ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ป่วยที่มาจากศูนย์กักกันตัวของรัฐ</p>	<p>พื้นที่ควบคุม</p> <p>๑. พื้นที่ที่ติดกับพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือพื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อเกินกว่า ๑๐ ราย และมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น</p> <p>๒. จังหวัดหรือเขตพื้นที่สถานที่ เหตุการณ์ที่กรมควบคุมโรค หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ประกาศ ในช่วง ๑๔ วัน ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ป่วยที่มาจากศูนย์กักกันตัวของรัฐ</p>	<p>พื้นที่เฝ้าระวังสูง</p> <p>๑. พื้นที่ที่มีผู้ติดเชื้อไม่เกิน ๑๐ ราย แต่มีแนวโน้มสามารถควบคุมสถานการณ์ได้</p> <p>๒. จังหวัดหรือเขตพื้นที่สถานที่ เหตุการณ์ที่กรมควบคุมโรค หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - ๑๙ (ศบค.) ประกาศในช่วง ๑๔ วัน ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ป่วยที่มาจากศูนย์กักกันตัวของรัฐ</p>	<p>พื้นที่เฝ้าระวัง</p> <p>๑. พื้นที่ที่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อ และยังไม่มีการบอกรายชื่อผู้ติดเชื้อ</p> <p>๒. จังหวัดหรือเขตพื้นที่สถานที่ เหตุการณ์ที่กรมควบคุมโรค หรือศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-๑๙ (ศบค.) ประกาศ ในช่วง ๑๔ วัน ที่ผ่านมา ยกเว้นผู้ป่วยที่มาจากศูนย์กักกันตัวของรัฐ</p>
	<p>๑.สมุทรสาคร</p> <p>๒.ระยอง</p> <p>๓.กรุงเทพมหานคร</p>	<p>๑.นครปฐม</p> <p>๒.สมุทรปราการ</p> <p>๓.นนทบุรี</p> <p>๔.เพชรบุรี</p> <p>๕.สมุทรสงคราม</p> <p>๖.ฉะเชิงเทรา</p> <p>๗.ราชบุรี</p>	<p>๑.สุพรรณบุรี</p> <p>๒.สระบุรี</p> <p>๓.ตาก</p> <p>๔.กระบี่</p> <p>๕.ปทุมธานี</p> <p>๖.ชัยภูมิ</p> <p>๗.นครราชสีมา</p> <p>๘.ชัยนาท</p> <p>๙.อยุธยา</p> <p>๑๐.พิจิตร</p> <p>๑๑.ภูเก็ต</p> <p>๑๒.ขอนแก่น</p>	<p>๑.นครพนม</p> <p>๒.สิงห์บุรี</p> <p>๓.น่าน</p> <p>๔.บึงกาฬ</p> <p>๕.พังงา</p> <p>๖.บุรีรัมย์</p> <p>๗.พะเยา</p> <p>๘.พัทลุง</p> <p>๙.พิษณุโลก</p> <p>๑๐.แพร่</p> <p>๑๑.มหาสารคาม</p>

๐-๓๓-๓
๓๐ ธ.ค. ๖๓.

๓๐ ธ.ค. ๖๓

	แดง	ส้ม	เหลือง	เขียว
			๑๓.ชลบุรี ๑๔.อุตรดิตถ์ ๑๕.กำแพงเพชร ๑๖.เพชรบูรณ์ ๑๗.ปราจีนบุรี ๑๘.นครสวรรค์ ๑๙.สงขลา ๒๐.สตูล ๒๑.นครนายก ๒๒.นครศรีธรรมราช ๒๓.สุราษฎร์ธานี ๒๔.อุตรธานี ๒๕.อ่างทอง ๒๖.เลย ๒๗.อุบลราชธานี ๒๘.ตรัง ๒๙.สุรินทร์ ๓๐.ลพบุรี ๓๑.สุโขทัย ๓๒.นราธิวาส ๓๓.อำนาจเจริญ ๓๔.ระนอง ๓๕.ตราด ๓๖.กาญจนบุรี ๓๗.เชียงใหม่ ๓๘.จันทบุรี	๑๒.มุกดาหาร ๑๓.แม่ฮ่องสอน ๑๔.ยโสธร ๑๕.ร้อยเอ็ด ๑๖.ลำปาง ๑๗.ลำพูน ๑๘.ศรีสะเกษ ๑๙.สกลนคร ๒๐.สระแก้ว ๒๑.หนองคาย ๒๒.หนองบัวลำภู ๒๓.อุทัยธานี ๒๔.ยะลา ๒๕.ปัตตานี ๒๖.ชุมพร ๒๗.กาฬสินธุ์ ๒๘.เชียงราย ๒๙.ประจวบคีรีขันธ์



(นายประกิจ สารเทพ)

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) รักษาการแทน

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพังงา



(นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา)

ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา

๓๐ ธ. ๖๓.